



# ด่วนมาก บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานประชาสัมพันธ์ (ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ โทร./โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๐๗๑๐ หรือ โทร. ๑๓๗๘)

ที่ กท ๐๔๐๘/๒๕๕๕

วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานประเด็นเด่นประจำวัน

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. เลขาธิการสภากรุงเทพมหานคร เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขต หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร และผู้อำนวยการสำนักงานการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร

พร้อมนี้ สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ขอส่งรายงานประเด็นเด่นประจำวัน ประจำวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ รวม ๘ ข่าว มาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นางสาวเยาวลักษณ์ ทิมพะนิลย์)  
ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์  
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

รายงานประเด็นเด่นประจำวัน  
ประจำวันที ๘ มิถุนายน ๒๕๖๕

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
๑	กทม.หารือ กรมราชทัณฑ์ นำนักโทษ ลอกท่อ ระบายน้ำใน กรุงเทพฯ เริ่ม ๑ ก.ค.นี้	แนวหน้า มติชน ข่าวสด ผู้จัดการรายวัน ๓๖๐ องศา naewna dailynews thaipbs one๓๑ amarintv matichon workpointtoday ch๗ mgronline nationtv.tv tna.mcot khaosod thaipost ch๓plus thebangkokinsight prachachat posttoday thestandard mcot bangkokbiznews thainews news.ch๗ banmuang js๑๐๐ chiangmainews voicetv mgronline tnnthailand newtv thairath thaipbs nationthailand thaipbsworld bangkokpost	- นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผว.กทม.กล่าวหลังการประชุมหารือระหว่าง กทม. และกรมราชทัณฑ์เรื่องการดำเนินงานล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำให้ กทม.ว่า การหารือในวันนี้ได้ข้อสรุปคือ กทม.จะเริ่มจ้างกรมราชทัณฑ์ลอกท่อ ระบายน้ำโดยนักโทษชั้นเยี่ยมตั้งแต่วันที่ ๑ ก.ค.๖๕ เป็นต้นไป โดยการจ้าง แรงงานนักโทษดังกล่าว ผ่านกระบวนการระหว่างรัฐ ตามกฎกระทรวง กำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องส่งเสริม หรือสนับสนุนปี พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยไม่ต้องเข้ากระบวนการ e-bidding ซึ่งก่อนหน้านี้ที่ กทม.ไม่ สามารถจ้างกรมราชทัณฑ์ได้ เนื่องจากมีเงื่อนไขตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ อย่างไรก็ตาม การให้นักโทษลอกท่อ จะต้องคำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชน ความสมัครใจของนักโทษ รวมถึงค่าแรง อุปกรณ์ป้องกัน และสวัสดิการต่าง ๆ ส่วนในอนาคต กทม.จะจ้างกรม ราชทัณฑ์ลอกท่อทั้งหมดหรือไม่ หรือจะจ้างร่วมกับเอกชนขึ้นอยู่กับพิจารณา ตามลำดับความเหมาะสมและคุณภาพการทำงาน - พื้นที่กรุงเทพฯ มีท่อระบายน้ำความยาวรวมทั้งหมดประมาณ ๖,๕๐๐ กิโลเมตร อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานระบายน้ำราว ๒,๐๐๐ กิโลเมตร และ อยู่ในความดูแลของสำนักงานเขตอีกกว่า ๔,๕๐๐ กิโลเมตร ซึ่งงบประมาณปี ๒๕๖๕ ตั้งไว้ ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท จะสามารถดำเนินการได้เพียง ๕๐๐ กิโลเมตร ภายในเวลา ๔ เดือน เบื้องต้นตั้งเป้าหมายดำเนินการให้ได้ก่อน ๑๐๐ กิโลเมตร ทันที โดยได้สั่งการให้สำนักงานเขตสำรวจพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซาก เพื่อเริ่มดำเนินการ ในจุดนั้นก่อน	<u>ด้านบวก</u> - บูรณาการความร่วมมือ กรมราชทัณฑ์นำนักโทษ ชั้นเยี่ยมลอกท่อระบายน้ำ เพื่อเปิดทางน้ำไหล ป้องกัน น้ำท่วมขังในพื้นที่กรุงเทพฯ	- สำนักงานระบายน้ำ สำนักงานเขต และสำนักงาน ประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ ความคืบหน้าการดำเนินการ ตามแผนปฏิบัติการป้องกัน และแก้ไขปัญหา น้ำท่วม กรุงเทพมหานครปี ๒๕๖๕ รวมทั้งการขุดลอกท่อ ระบายน้ำในพื้นที่กรุงเทพฯ โดยกรมราชทัณฑ์
๒	กทม.จับมือ เครือข่าย คนพิการ ผลักดัน	ข่าวสด opt-news nationtv.tv komchadluek workpointtoday	- นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผว.กทม.กล่าวว่า ในการประชุมหารือหรือการขับเคลื่อน งานด้านคนพิการของ กทม.ร่วมกับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง อาทิ องค์กร คนพิการ ๗ ประเภท สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย สมาคมคนหูหนวก แห่งประเทศไทย สมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย สมาคมเพื่อผู้ปกครอง	<u>ด้านบวก</u> - หารือแนวทางผลักดัน การพัฒนากรุงเทพฯ ให้เป็น เมืองสำหรับทุกคน	- หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ สำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้า การขับเคลื่อนแนวทาง

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
	กรุงเทพฯ ให้เป็นเมืองที่มีคุณภาพสำหรับทุกคน	matichon mgronline posttoday prachachat workpointtoday theroom๔๔channel thestandard newtv tna.mcot fb.watch khaosod twitter.com/Komchadluek facebook.com/ห้องข่าวฉุกเฉิน facebook.com/สมาคมพิการ ทุกประเภทแห่งประเทศไทย Disabilities Thailand - DTH	ทางจิตแห่งประเทศไทย สมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย สมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิสซึม (ไทย) สมาคมสมาคมพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ว่า ในการประชุมหารือวันนี้ กทม.ได้รับฟังข้อเสนอจากเครือข่ายคนพิการ เพื่อนำไปแนวทางในการผลักดันการพัฒนากรุงเทพฯ ให้เป็นเมืองสำหรับทุกคน แบ่งเป็นด้านต่าง ๆ ประกอบด้วย ด้านอาชีพคนพิการ ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก อาคาร สถานที่ ในกรุงเทพฯ ด้านเทคโนโลยีนวัตกรรม ด้านการสวัสดิการสังคม ด้านการแพทย์ และด้านการศึกษา - นอกจากนี้ ยังครอบคลุมถึงการส่งเสริมสิทธิสตรีพิการ ป้องกันภัยพิบัติคนพิการ จัดรถบริการรับ-ส่ง กทม. สำหรับคนพิการเป้าหมาย ๒๐๐ คัน เพื่อบริการคนพิการ เตรียมปรับข้อบัญญัติให้เอื้อคนพิการในทุกมิติ มีคณะทำงานคนพิการ ๕๐ เขต มีกลไกติดตามผ่านคณะอนุกรรมการคนพิการจังหวัด เชื่อมโยงคนพิการผ่านสถานีโทรทัศน์ หรือวิทยุชุมชน เพื่อให้คนพิการเข้าถึงได้และจะผลักดันด้านกฎหมาย เพื่อปรับปรุงข้อบัญญัติและระเบียบให้มีสภาพบังคับในการปฏิบัติให้เกิดแรงผลักดันที่ชัดเจน		ผลักดันการพัฒนากรุงเทพฯ ให้เป็นเมืองสำหรับทุกคน ให้ประชาชนได้รับทราบอย่างต่อเนื่อง
๓	กทม.หารือ บก.จร. ๕ แนวทาง แก้ปัญหาจราจร เมืองกรุง	ch๓plus khaosod matichon tna.mcot thansettakij mgronline komchadluek naewna js๑๐๐ workpointtoday facebook.com/PPTVHD๓๖	- นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผว.กทม.กล่าวหลังร่วมหารือ พล.ต.ต.จิรสันต์ แก้วแสงเอก รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลและเจ้าหน้าที่กองบังคับการตำรวจจราจร (บก.๐๒) เพื่อติดตามสถานการณ์ปัญหาและศักยภาพของกล้องวงจรปิด (CCTV) ที่ศูนย์ควบคุมและสั่งการจราจร (บก.๐๒) ว่า วันที่ที่ลงพื้นที่ตั้งแต่ช่วงเช้า เนื่องจากต้องการเห็นสภาพการจราจรที่แท้จริงในช่วงเวลาเร่งด่วน ปัจจุบันปัญหาจราจรของคนกรุงเทพฯ กลับมาอีกครั้ง เนื่องจากโรงเรียนเปิดภาคเรียนเต็มรูปแบบ รวมถึงบางวันมีฝนตกในช่วงเย็น ทำให้มีปัญหาการจราจรติดขัดเพิ่มขึ้น โดยประเด็นหลักที่สรุปในวันนี้ ๕ ข้อ คือ (๑) ต้องได้รับความร่วมมือจากหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กทม. ตำรวจจราจร กระทรวงคมนาคม องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพฯ รถไฟฟ้า การทางพิเศษแห่งประเทศไทย กทม.จะดำเนินการฝ่ายเดียวไม่ได้ (๒) ตั้งศูนย์บัญชาการ โดยให้เจ้าหน้าที่ กทม.ร่วมทำงานด้วย เช่น เพิ่มเจ้าหน้าที่เทศกิจลงพื้นที่กวดขันวินัยจราจร ร่วมกับตำรวจจราจร เพื่อแก้ปัญหาแต่ละจุดอย่างเร่งด่วน โดย กทม.จะ	<u>ด้านบวก</u> - บูรณาการความร่วมมือ เดินหน้าแก้ไขปัญหาการจราจร ติดขัดในกรุงเทพฯ	- สำนักการจราจรและขนส่ง สำนักเทศกิจ สำนักงานเขต และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้า การดำเนินการตามนโยบาย แก้ไขปัญหาการจราจร ในกรุงเทพฯ ให้ประชาชน ได้รับทราบอย่างต่อเนื่อง

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
๑			<p>รับผิดชอบจัดทำแผนที่จุดเสี่ยง รถติดซ้ำซาก และสรุปผลทุกเดือน คาดสามารถทำได้ทันที (๓) เรื่องเทคโนโลยี เช่น กล้องวงจรปิด (CCTV) ขณะนี้มีอยู่ประมาณ ๕๐,๐๐๐ ตัว ต้องใช้ให้เป็นประโยชน์ โดยจะเพิ่มระบบที่มีภาพรวมการจราจรของกรุงเทพฯ เพื่อให้ประชาชนคันคูดุได้และสามารถตัดสินใจเลือกใช้เส้นทางเลี่ยงรถติด (๔) เพิ่มความปลอดภัยการใช้รถใช้ถนน เช่น ทางม้าลาย จัดทำข้อกำหนดจำกัดความเร็ว ซึ่ง กทม.มีอำนาจ โดยพิจารณาแต่ละพื้นที่ พื้นที่โรงเรียน พื้นที่ชุมชน จุดเกิดอุบัติเหตุบ่อย จัดทำป้ายจำกัดความเร็วบนถนน (๕) หาแนวทางจัดการช่วยให้ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ ให้ความสำคัญมากขึ้น เช่น เพิ่มช่องทางรถจักรยานยนต์โดยเฉพาะ หรือวิธีอื่น ๆ ให้มีความเหมาะสม</p> <p>- ปัญหาด้านการจราจรถือเป็นปัญหาหลักเร่งด่วนของคนกรุงเทพฯ ซึ่งการแก้ไขอาจไม่สามารถทำได้ในทันที แต่จะต้องทำให้ปัญหาคีคลายลง แนวทางหนึ่งคือการให้ส่งเสริมประชาชนหันมาใช้ระบบขนส่งสาธารณะในการเดินทาง ซึ่งต้องแก้ไขระบบขนส่งสาธารณะให้ตอบโจทย์ทุกการเดินทางทุกคน อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญประชาชน ผู้ใช้รถใช้ถนนต้องให้ความร่วมมือ เช่น การจำกัดความเร็ว ไม่จอดในที่ห้ามจอด หากมีการตักเตือนแล้วยังทำผิดอีก จะไม่ต่อทะเบียนรถ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาซ้ำซาก และสิ่งที่จะดำเนินการควบคู่กับการแก้ปัญหาจราจรคือ เร่งพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะเรื่องราคาและการให้บริการ เพื่อให้ประชาชนใช้ขนส่งสาธารณะมากขึ้น</p>		
๔	<p>กทม.พร้อมจัด "ดนตรีในสวน" ทุกสัปดาห์ มีดนตรีทุกแนว</p>	<p>facebook.com/The Momentum facebook.com/The Reporters</p>	<p>- นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผว.กทม.กล่าวถึงการจัดกิจกรรมดนตรีในสวนว่า งานดนตรีในสวน มีมาตั้งแต่ก่อนหน้าแล้ว เพียงแต่ปัจจุบันได้รับความสนใจเพิ่มขึ้นเป็นจังหวะที่ผู้คนเริ่มต้นตัวและให้ความสนใจ จึงได้รับกระแสตอบรับที่ดี ซึ่งได้กลุ่มอาสาสมัครช่วยทำกิจกรรมด้วยจึงยิ่งเพิ่มความสนุกสนาน อีกทั้งขณะนี้หลายเขต หลายพื้นที่เรียกร้องต้องการให้จัดกิจกรรมแบบนี้เช่นกัน จึงต้องการผลักดันให้จัดทุกอาทิตย์ เพราะการดำเนินงานนโยบายนี้ไม่ได้ใช้งบประมาณ โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่แล้วและมีประชาชนอาสาช่วยถือเป็นการแสดงออกถึงพลังความร่วมมือ จากนี้จะไม่ได้มีแค่ดนตรี แต่จะมีกิจกรรมอื่น ๆ ด้วยที่จะทำให้ประชาชนมีความสุข มีรอยยิ้มให้กรุงเทพฯ</p> <p>- สำหรับแนวทางดำเนินการเริ่มจากสวนที่อยู่ใกล้ชุมชนก่อน เพื่อให้ประชาชน</p>	<p><u>ด้านบวก</u> - จัดกิจกรรมดนตรีในสวน เพื่อสร้างความสุข และรอยยิ้มให้ประชาชน รวมทั้งสร้างรายได้ให้กลุ่มนักดนตรีตามนโยบายกรุงเทพฯ พื้นที่แห่งดนตรีและศิลปะการแสดง</p>	<p>- สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว สำนักงานเขต และสำนักงานประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรมดนตรีในสวนที่จะจัดขึ้นในพื้นที่ต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง</p>

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
			<p>มาร่วมกิจกรรมได้สะดวกและต้องประเมินความเหมาะสม เพราะการจัดดนตรีในสวนไม่ใช่การจัดคอนเสิร์ตดนตรี ต้องเป็นการชื่นชมธรรมชาติพร้อมกับฟังดนตรี ต้องยึดสวนเป็นหลักและให้กิจกรรมดนตรีเป็นเรื่องเสริม โดยในอนาคตอาจมีเอกชนมาร่วมเป็นผู้สนับสนุนด้วย ซึ่งจะช่วยสร้างรายได้ให้กลุ่มนักดนตรีที่มาทำกิจกรรม แต่ต้องจัดการให้อยู่ในกรอบที่เหมาะสม</p>		
๕	<p>กทม.เตรียมพร้อมมาตรการเข้าสู่การเป็นโรคประจำถิ่นเน้นประชาชนได้รับความสะดวกภายใต้ความปลอดภัย</p>	<p>แนวหน้า ข่าวสด mgronline naewna komchadluek matichon pptvhd๓๖ thebangkokinsight facebook.com/Matichon Online - มติชนออนไลน์</p>	<p>- ผศ.ทวิตา กมลเวชช รพ.กทม.กล่าวเปิดประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด 19) กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๕ ว่า เนื่องด้วยสถานการณ์ของโรคโควิด 19 ในขณะนี้ภาพรวมดีขึ้นและพบกิจกรรม ซึ่งจัดขึ้นหลายกิจกรรม อาทิ งานดนตรีในสวน มีประชาชนให้ความสนใจเข้าร่วมจำนวนมาก สาเหตุอาจเนื่องจากประชาชนอยากใช้ชีวิตในรูปแบบปกติ จึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมข้อมูลการเตรียมพร้อมศักยภาพการรองรับผู้ป่วยของ กทม. ทั้งผู้ป่วยโรคโควิด 19 และโรคฝีดาษลิง ก่อนนำเข้าที่ประชุมศูนย์ปฏิบัติการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด 19 (ศปก.ศบค.) ในสัปดาห์นี้ โดยจะนำเสนอมาตรการที่จะทำให้คนกรุงเทพฯ ได้มีชีวิตที่สะดวกภายใต้มาตรการความปลอดภัยและปลอดภัย</p> <p>- นายขจิต ชัชวานิชย์ ป.กทม.กล่าวว่า ได้กำชับให้สำนักอนามัย สำนักการแพทย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดประชุมหารือเตรียมมาตรการ เพื่อเข้าสู่แนวทางการเป็นโรคประจำถิ่นของ กทม. ทั้งการกำหนดอัตราการครองเตียง การเสียชีวิต และการรับวัคซีน เพื่อนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ กทม.ให้ความเห็นชอบ ก่อนนำเข้าที่ประชุม ศปก.ศบค.พิจารณาต่อไป</p>	<p><u>ด้านบวก</u> - เตรียมความพร้อมมาตรการรองรับโควิด 19 สู่อการเป็นโรคประจำถิ่น โดยเฉพาะศักยภาพการรองรับผู้ป่วยของ กทม. - ติดตามสถานการณ์และเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคฝีดาษลิงในสถานพยาบาลของ กทม.</p>	<p>- สำนักอนามัย สำนักงานเขตและสำนักงานประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าการเตรียมมาตรการรองรับโควิด 19 เข้าสู่แนวทางการเป็นโรคประจำถิ่น รวมทั้งการเตรียมความพร้อมมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคฝีดาษลิงในพื้นที่กรุงเทพฯ</p>
๖	<p>กทม.เตรียมแผน ๓ ระยะรับมือสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่พร้อมแผนสำรอง</p>	<p>mgronline</p>	<p>- ผศ.ทวิตา กมลเวชช รพ.กทม.กล่าวในการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (บกปภ.ช.) เพื่อติดตามและเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี ๒๕๖๕ โดย พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รว.กระทรวงมหาดไทย ในฐานะผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมว่า กทม.ได้เตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยตั้งแต่เดือน ก.พ. โดยสำนักการระบายน้ำร่วมกับสำนักงานเขตและสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตรวจสอบแนวป้องกันน้ำท่วมให้มีประสิทธิภาพ รวมถึงตรวจสอบอุโมงค์ระบายน้ำ ประตูระบายน้ำ บ่อสูบน้ำ เครื่องสูบน้ำ</p>	<p><u>ด้านบวก</u> - เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี ๒๕๖๕ ในพื้นที่กรุงเทพฯ</p>	<p>- สำนักการระบายน้ำสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานเขตและสำนักงานประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าการดำเนินการตามแผนรองรับสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพฯ ช่วงฤดูฝน</p>

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
	กรณีเกิดเหตุ ฉุกเฉิน		<p>เครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้มีความพร้อมใช้งานอยู่เสมอ พร้อมเตรียมติดตั้งเครื่องสูบน้ำและแผนสำรองไว้ด้วยกรณีมีเหตุฉุกเฉิน นอกจากนี้ กทม.ได้ขุดลอกท่อระบายน้ำในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันดำเนินการแล้ว ๒,๐๖๕ กิโลเมตรจากทั้งหมด ๓,๐๒๗ กิโลเมตร อีกทั้งประสานงานร่วมกับหน่วยงานทั้งภายในและหน่วยงานภายนอก เพื่อบูรณาการความร่วมมือกรณีที่ต้องปรับแผนรองรับการเผชิญเหตุ</p> <p>- ส่วนระยะที่ ๒ เตรียมการตั้งแต่ภาวะปกติจนถึงขั้นตอนการเตือนภัยให้ประชาชน ขณะนี้ได้เร่งรัดตรวจสอบคูคลองสายหลักและสายย่อย เพื่อให้สามารถรองรับน้ำและส่งน้ำไหลไปตามสายต่าง ๆ จากสายย่อยสู่สายหลักได้เร็วที่สุด แจ้งเตือนภัยประชาชนเป็นระยะ ๆ โดยศูนย์ป้องกันน้ำท่วม กทม. ติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่ต่อเนื่องตลอดเวลา อีกทั้ง มีการคาดการณ์ความเสี่ยงล่วงหน้า เพื่อให้หน่วยเคลื่อนที่เร็วสามารถออกไปประจำจุดต่าง ๆ เตรียมพร้อมคลี่คลายสถานการณ์ให้ได้เร็วที่สุด กรณีฝนตกไม่เกิน ๖๐ มิลลิเมตร/ชั่วโมง กทม.มีศักยภาพในการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ได้ไม่ทำให้เกิดปัญหารุนแรง แต่หากกรณีมีฝนตก ๖๐-๙๐ มิลลิเมตร/ชั่วโมงขึ้นไป ตลอดจนมีน้ำเหนือหลากหรือน้ำทะเลหนุนร่วม ซึ่งเป็นปัญหาหลักของกรุงเทพฯ ได้เตรียมแผนและหน่วยเคลื่อนที่พร้อมปฏิบัติงานดูแลประชาชนและช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัย พร้อมทั้งแจ้งเตือนภัย รวมถึงขอการปฏิบัติตนให้ประชาชนทราบเป็นระยะ กรณีเกิดเหตุรุนแรงขึ้นจะอพยพประชาชนออกจากพื้นที่และพื้นที่ฟูพื้นที่ตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติกำหนดไว้</p> <p>- สำหรับระยะที่ ๓ ซึ่งเป็นระยะสุดท้าย อยู่ในช่วงเดือน พ.ย.-ม.ค. เป็นช่วงที่สามารถตรวจสอบและถอดบทเรียนหลังเกิดเหตุ กทม.จะถอดบทเรียนและเตรียมความพร้อม เพื่อรับมือสถานการณ์อุทกภัยที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่ครั้งต่อไป ขณะนี้ กทม.ได้เตรียมความพร้อมทุกด้านสำหรับรับมือสถานการณ์อุทกภัยช่วงฤดูฝนในพื้นที่กรุงเทพฯ ไว้อย่างต่อเนื่อง คาดจะสามารถรับมือสถานการณ์น้ำได้ หากไม่มีฝนตกหนักต่อเนื่องเกินศักยภาพการระบายน้ำ หรือน้ำทะเลหนุนและน้ำเหนือร่วม หากเกิดกรณีฉุกเฉิน กทม.ได้เตรียมความพร้อมด้านต่าง ๆ ไว้แล้วเพื่อคลี่คลายความเดือดร้อนให้ประชาชนได้เร็วที่สุด</p>		มีช่องทางแจ้งสถานการณ์น้ำและแจ้งเหตุเตือนภัยให้ประชาชนได้รับทราบอย่างต่อเนื่อง
๗	กทม. ขับเคลื่อน	เดลินิวส์ แนวหน้า ข่าวสด	- นายขจิต ชัชวานิชย์ ป.กท.ม.กล่าวหลังการประชุมเพื่อรับฟังการดำเนินงาน	ด้านบวก	- สำนักอนามัย สำนัก

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
	การบำบัดรักษา และฟื้นฟู ผู้ติดยาเสพติด ทุกมิติ มุ่งคืน คนดีสู่สังคม	thainews matichon naewna khaosod	แก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่กรุงเทพฯ ร่วมกับอนุกรรมการขับเคลื่อน ประสานงาน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานการณ์โควิด 19 ว่า ที่ประชุม ได้รายงานผลการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดของ กทม.ตามประมวล กฎหมายยาเสพติด พ.ศ.๒๕๖๔ โดยจัดตั้งศูนย์คัดกรองของ กทม. ๒๐ แห่ง รองรับและคัดกรองผู้ต้องสงสัยว่าเสพยาเสพติดจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ เมื่อประเมินความรุนแรงของการติดยาเสพติดจะส่งต่อไปยังสถานพยาบาล ยาเสพติด หรือสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดและยังให้การบำบัด ด้านจิตสังคม BMA Matrix Model ณ คลินิกก้าวใหม่ ศูนย์บริการสาธารณสุข ทั้ง ๖๙ แห่ง และโรงพยาบาลตากสิน การบำบัดโปรแกรม The Winner House ณ สถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด (บ้านพิชิตใจ) อีก ๑ แห่ง รวมถึง การดูแลและบำบัดฟื้นฟูโดยชุมชนเป็นฐานและการลดอันตรายจากการใช้ ยาเสพติดในพื้นที่ทั้ง ๕๐ เขต และยังเตรียมการจัดตั้งศูนย์ฟื้นฟูสภาพ ทางสังคมกรุงเทพมหานครและศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมเขตที่สำนักงานเขต ๕๐ เขต เพื่อรับบริการส่งต่อผู้เสพยาเสพติดจากศูนย์คัดกรองฯ สถานพยาบาล และสถานฟื้นฟูฯ โดยมีศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทย ๑๕๖๗ เป็น สายด่วนหลักในการบูรณาการ	- บูรณาการความร่วมมือแก้ไข ปัญหายาเสพติดในทุกมิติ เพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรม โดยนำผู้ติดยาเสพติด ซึ่งถือเป็นผู้ป่วยให้กลับคืนสู่ครอบครัว และสามารถใช้ชีวิตอยู่ใน สังคมได้ต่อไป - จัดตั้งศูนย์คัดกรองของ กทม. และฟื้นฟูสมรรถภาพ ผู้ติดยาเสพติดและให้การ บำบัดด้านจิตสังคม BMA Matrix Model - จัดตั้งศูนย์ฟื้นฟูสภาพ ทางสังคมกรุงเทพมหานคร และศูนย์ฟื้นฟูสภาพทาง สังคมเขต	พัฒนาสังคม สำนักงานเขต และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้า การบูรณาการความร่วมมือ แก้ไขปัญหายาเสพติดใน กรุงเทพฯ รวมทั้งการจัดตั้ง ศูนย์คัดกรองผู้ต้องสงสัย เสพยาเสพติดและการบำบัด ด้านจิตสังคม BMA Matrix Model
๘	คกก. โรคติดต่อเพิ่ม "ฝีดาษวานร" เป็นโรคติดต่อ ฝ้าระวัง	ข่าวสด ไทยโพสต์ newtv kaphoon thansettakij posttoday thairath mgronline siamrath	- นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวหลังการประชุม คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕ ว่า ที่ประชุมพิจารณาและ เห็นชอบ ๒ เรื่อง คือ (๑) ร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยกเลิก ท้องที่นอกราชอาณาจักรที่เป็นเขตติดโรคติดต่ออันตราย กรณีโรคติดต่อ เชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด 19 (ฉบับที่...) พ.ศ. ... เนื่องจาก สถานการณ์โรคโควิด 19 ทั่วโลกอยู่ในแนวโน้มลดลง สายพันธุ์โอมิครอนมี ความรุนแรงลดลงและทั่วโลกมีการฉีดวัคซีนแล้วจำนวนมาก ซึ่งตั้งแต่วันที่ ๑ มิ.ย.๖๕ ที่มีการผ่อนคลายมาตรการเดินทางเข้าประเทศ พบผู้เดินทาง เข้าประเทศวันละหลายหมื่นคน มีผู้ติดเชื้อโควิด 19 น้อยมาก หรือบางวัน ไม่พบผู้ติดเชื้อจากต่างประเทศ จึงเห็นชอบประกาศยกเลิกเขตโรคติดต่อ อันตรายนอกราชอาณาจักร และ (๒) ร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ...	<u>ด้านบวก</u> - ประกาศยกเลิกเขตโรคติดต่อ อันตรายนอกราชอาณาจักร - ฝ้าระวังติดตามสถานการณ์ และเตรียมความพร้อมรองรับ การแพร่ระบาดของโรคฝีดาษ วานรในกรุงเทพฯ ตามที่ กระทรวงสาธารณสุขได้เพิ่ม ชื่อโรคฝีดาษวานร หรือ ฝีดาษลิง (Monkeypox) เป็น โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง ลำดับที่ ๕๖	- สำนักอนามัย สำนัก การแพทย์ สำนักงานเขต และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้า การเฝ้าระวังติดตาม สถานการณ์และเตรียม ความพร้อมรองรับการ แพร่ระบาดของโรคฝีดาษ วานรในสถานพยาบาล สังกัด กทม.

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
•			<p>โดยเพิ่มชื่อโรคฝีดาษวานร หรือฝีดาษลิง (Monkeypox) เป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังลำดับที่ ๕๖ ตาม พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ.๒๕๕๘ ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการด้านวิชาการ ที่ประชุมหารือเรื่องนี้เมื่อวันที่ ๒๔ พ.ค.๖๕ - โรคฝีดาษวานรยังแพร่ระบาดในต่างประเทศ ประเทศไทยมีการเฝ้าระวังยังไม่มียางานผู้ติดเชื้อในประเทศ โดยกรมควบคุมโรคได้ตั้งศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข (EOC) กรณี โรคฝีดาษวานร และเตรียมความพร้อมเสริมมาตรการคุมเข้มและสั่งการโรงพยาบาลในสังกัดรัฐและเอกชนเตรียมพร้อมเฝ้าระวัง สังเกตอาการกลุ่มเสี่ยงและส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ เพื่อยืนยันการติดเชื้อฝีดาษลิง</p>		

กลุ่มงานวิเคราะห์ข่าว ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ สำนักงานประชาสัมพันธ์